


บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ในเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด ก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด: 18 มิถุนายน 2563
ชื่อผลิตภัณฑ์	 บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
ประเภทผลิตภัณฑ์	เงินฝากออมทรัพย์ ประเภทสมุดคู่ฝาก
ผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชี	<ol style="list-style-type: none"> ผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือ ผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
เงื่อนไขในการเปิดบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี เท่านั้น ไม่รับฝากบัญชี “เพื่อ” “โดย” บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิด (บัญชี “และ” “หรือ”)
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด	ไม่มีกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	0.350% (*ดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้ที่ www.icbcthai.com)
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย	จำนวนดอกเบี้ยรายวัน และ โอนเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายนและธันวาคม
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น (เฉพาะระยะเวลาที่มีสถานะเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐาน)	กรณีสมัคร บัตรเดบิตเพื่อใช้กับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน <ul style="list-style-type: none"> ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดประเภทบัตร UnionPay – TPN เพื่อใช้กับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีบัตรหมดอายุ (1 บัตร ต่อ 1 บัญชี พื้นฐาน) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีบัตรชำรุด สูญหาย ลืมรหัส บัตรถูกยึดที่ตู้เอทีเอ็ม อันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมตามประเภทของบัตร (อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร)
การปรับสถานะเป็นบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป	ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับสถานะประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่บัญชีเงินฝากพื้นฐานมีลักษณะตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน เหลือ ต่อเดือน เกินกว่า 50,000 บาท มียอดเงินเข้ารวม (Inflow) หรือยอดเงินออกรวม (Outflow) ใดๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง เกิน กว่า 50,000 บาท ในแต่ละเดือน ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีติดต่อกันเกินกว่า 24 เดือน เจ้าของบัญชีไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
ค่าธรรมเนียม	ไม่มี (ตลอดระยะเวลาที่มีสถานะเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐาน)

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน	<p>การฝาก-ถอน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้งในการถอน ● ฝาก-ถอนเงิน ณ สาขาที่เปิดบัญชีหรือต่างสาขาภายในเขตเดียวกัน : ไม่มีค่าธรรมเนียม ● กรณีฝาก-ถอนเงินข้ามเขตสำนักหักบัญชี : หมั้นละ 10 บาท ต่ำสุด 10 บาท สูงสุด 1,000 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท
ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ	<p>ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ Call Center 02-629-5588 หรือที่สาขาของธนาคาร หรือ www.icbcthai.com</p>
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> ● การทำธุรกรรมต่างๆ ข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ● การสมัครบัตรเอทีเอ็ม/ บัตรเดบิตเพื่อใช้กับบัญชีพื้นฐาน เป็นสิทธิ์ของลูกค้าในการเลือกใช้บริการตามความสมัครใจ ● การใช้บัตรเอทีเอ็ม/ บัตรเดบิตที่ผูกกับบัญชีพื้นฐานทำธุรกรรม อาจมีค่าธรรมเนียม โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร ● กรณีทำสมุดคู่ฝากหาย จะมีค่าธรรมเนียมการออกสมุดคู่ฝากใหม่

คำเตือน : เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท จนถึง 10 ส.ค. 2564 และไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใช้จนกว่าธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ หรือเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ ณ ที่ทำการของสาขา และบนเว็บไซต์ของธนาคาร